

TIỀN HẢI Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm phát triển, mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới bảo hiểm xã hội (BHXH) cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, bảo đảm tốt hơn nữa an sinh xã hội trên địa bàn huyện, thời gian qua, Bảo hiểm Tiền Hải tăng cường các hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nông dân, người lao động tự do tại địa phương.

Tiền Hải là huyện ven biển, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đa số sống phụ thuộc vào nghề nông nghiệp; một bộ phận dân cư giáp biển sống bằng nghề ngư nghiệp, thường xuyên đi đánh bắt xa bờ, đời sống bấp bênh không ổn định, thu nhập thấp, do đó tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT còn hạn chế. Đến hết năm 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện là 10.006 người, BHXH tự nguyện là 798 người, tham gia BHYT hộ gia đình là 50.013 người, tổng số người có thẻ BHYT trên địa bàn là 162.181 người, chiếm 82% dân số. Xác định phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua Bảo hiểm xã hội huyện tích cực đa



Người dân Tiền Hải hỏi về các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.

dạng các hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với các tầng lớp nhân dân, cũng cố niềm

tin vào tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Từ đầu năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực tham mưu với Bảo

hộ xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức 6 hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các nhóm đối tượng tại cơ sở, trong đó có 1 hội nghị đối thoại với trên 500 lao động trong các doanh nghiệp và 5 hội nghị với trên 1.500 đại biểu là nông dân 24 xã trên địa bàn huyện.

Qua thực tế tổ chức thực hiện, có thể nói tư vấn, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại cơ sở là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giúp cho người lao động và nhân dân có điều kiện trực tiếp trao đổi, thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách BHXH, BHYT; được tư vấn về thủ tục, phương thức, mức đóng, quyền lợi... từ đó giúp nhân dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia BHXH, BHYT. Tính đến 31/7/2018 toàn huyện có 10.986 người tham gia BHXH bắt buộc, 701 người tham gia BHXH tự nguyện, 164.539 người tham gia BHYT (trong đó có 53.238 người tham gia BHYT theo hộ gia đình), chiếm 84% dân số toàn huyện. Hội nghị tư vấn, đối thoại cũng là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cơ quan BHXH nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT. Tại hội nghị đối thoại với bà con

nông dân cụm xã Đông Hoàng, Đông Trung, Đông Long, Đông Xuyên ngày 9/8/2018, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng đã khẳng định tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT tại xã Đông Hoàng đạt trên 90%. Mỗi năm có hàng trăm người tham gia BHYT trên địa bàn xã ốm đau, bệnh tật phải điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương hay tuyến tỉnh, tuyến trung ương, đều được quỹ BHYT chi trả. Điển hình như ông Bùi Văn Văn, thôn Tân Lạc mỗi tháng phải chạy thận nhân tạo 3 lần; bà Phan Thị Ngát bị bệnh lupus ban đỏ thường xuyên phải nằm viện... chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng, nếu không tham gia BHYT thì không có điều kiện chữa trị bệnh. Tại xã Đông Hoàng có trường hợp ông Đào Văn Kiên bị ốm nặng không có tiền mua BHYT nên ban đầu không dám đi bệnh viện điều trị, hội phụ nữ xã đã tổ chức quyền góp tiền mua thẻ BHYT để ông có điều kiện điều trị bệnh. Có thể nói, quỹ BHYT đã chia sẻ gánh nặng tài chính với nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Hoàng nói riêng, huyện Tiền Hải nói chung.

VŨ THỊ HOA (BHXH huyện Tiền Hải)

Tác phẩm "Đường Kách mệnh" được phát hành ở Italy

(chinhphu.vn) Tác phẩm "Đường Kách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây đã được dịch sang tiếng Italy và lưu hành rộng rãi ở đất nước "hình chiếc ủng" xinh đẹp.

Bản dịch tác phẩm "Đường Kách mệnh" (La Via Della Rivoluzione) do nhà xuất bản Anteo Edizioni phối hợp với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin, bà Sandra Scagliotti cùng Hội Hữu nghị Italy - Việt Nam thực hiện và phát hành.

Trong phần lời tựa, bà Scagliotti, người đảm nhận công việc biên tập tiếng Italy, đánh giá tác phẩm "Đường Kách mệnh" đóng một vai trò nền tảng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và có giá trị rất lớn cả về lý thuyết lẫn thực tiễn.

Cũng theo bà Scagliotti, việc phát hành tác phẩm "Đường Kách mệnh" bằng tiếng Italy góp phần giúp người dân Italy hiểu hơn về đất nước cũng như lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, tác phẩm còn giúp thu hẹp khoảng cách giữa Italy với các nước châu Âu khác trong lĩnh vực nghiên cứu và tìm hiểu về Việt Nam.

Giám đốc nhà xuất bản Anteo Edizioni, ông Stefano Bonilauri đánh giá cuốn "Đường Kách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm quý giá xét trên quan điểm lịch sử và văn hóa, chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm rộng rãi của công chúng Italy. Ông Stefano cho biết, trong thời gian tới Anteo Edizioni sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều ấn phẩm khác về Việt Nam nhằm giới thiệu, quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp đến với người dân Italy.

Vòng chung kết AFF Cup 2018 đã hội đủ quân



Các cầu thủ Timor Leste lần thứ hai tham dự AFF Cup.

(chinhphu.vn) Sau 2 trận vòng loại giữa Timor Leste và Brunei, Timor Leste sẽ thi đấu vòng chung kết AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018 là mùa giải thứ 12 các đội tuyển bóng đá nam Đông Nam Á tranh cúp vô địch khu vực. Đây là mùa thi đấu mang tên AFF Suzuki Cup (trước đó là Tiger Cup).

Ở mùa giải 2018, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) áp dụng thể thức mới cho 10 đội tham dự vòng chung kết. Theo đó, căn cứ vào thành tích 2 mùa giải gần nhất (2014, 2016), 9 đội bóng được vào thẳng vòng chung kết, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia. Hai đội Timor Leste và Brunei phải thi đấu 2 trận vòng loại để chọn đội thứ 10 vào chung kết. Cuộc đua tranh suất thứ 10 vào vòng chung kết AFF Cup 2018 vừa kết thúc với thắng lợi chung cuộc thuộc về đội tuyển Timor Leste.

Điểm mở đầu đáng chú ý của AFF Suzuki Cup 2018 ở vòng bảng là không có quốc gia chủ nhà. Thay vào đó, tại vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách theo bốc thăm của AFF. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết.

Vòng bán kết và trận chung kết vẫn thi đấu theo thể thức 2 lượt đi và về (sân nhà, sân khách) để xác định đội thắng dựa trên kết quả chung cuộc (có áp dụng luật bàn thắng sân khách).

Như vậy, hai đội vào tới trận chung kết sẽ phải thi đấu tổng cộng 8 trận.

Theo mùa bốc thăm của AFF, đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận trên sân khách (gặp đội tuyển Lào ngày 8/11 và gặp đội tuyển Myanmar ngày 20/11) và 2 trận trên sân nhà Mỹ Đình (gặp Malaysia ngày 20/11 và gặp Campuchia ngày 24/11).

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 11/10 với 28 cầu thủ.

Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Công tác dân vận của đoàn, hội được thể hiện rõ nét trong các hoạt động mang màu sắc riêng của tuổi trẻ như phong trào thanh niên tình nguyện, các chương trình đồng hành với thanh niên. Gắn với các phong trào, hoạt động của mình, các cơ sở đoàn, hội đã xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" cụ thể, sát thực tế như các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, mô hình "Thắp sáng đường quê", huy động các nguồn lực xây dựng các công trình thanh niên phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... Câu lạc bộ (CLB) Exciter huyện Quỳnh Phụ là một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu của thanh niên Quỳnh Phụ trong lĩnh vực an sinh xã hội. Anh Phạm Xuân Dũng, Chủ nhiệm CLB cho biết: Ngoài các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về dòng xe Exciter, các thành viên CLB còn nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Thời gian qua, CLB đã tặng hơn 320 suất quà cho các đối tượng

Dân vận khéo thúc đẩy phong trào thanh niên

Nhờ có dân vận khéo mà công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai thuận lợi, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình không chỉ của đoàn viên, thanh niên mà còn của các tầng lớp nhân dân.



Các mô hình kinh tế không chỉ cho chủ hộ thanh niên có thu nhập khá cao mà còn giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên và nhân dân địa phương.

chính sách; tặng trên 1.000 quyển vở, 200 bộ quần áo và đồ chơi cho các em thiếu nhi; hỗ trợ kinh phí xây 1 ngôi nhà nhân ái cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn tại Bắc Giang. CLB cũng tích cực hỗ trợ, tham gia các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa

bàn huyện. Tổng kinh phí huy động để thực hiện các hoạt động thiện nguyện của CLB khoảng 70 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi khi biết thông tin về những hoàn

cảnh khó khăn, các thành viên lại lên diễn đàn của CLB trên facebook kêu gọi quyên góp và đến tận nơi để trao quà.

Tại xã Thụy Thanh (Thái Thụy), anh Nguyễn Công Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã đã cùng Ban Chấp hành Đoàn xã huy động tốt các nguồn lực xây dựng các công trình thanh niên phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới. Anh Việt cho biết: Năm 2016, Đoàn xã huy động 20 triệu đồng xây dựng khung tuýp tại sân vận động xã; năm 2017 tổ chức bê tông hóa sân nhà văn hóa thôn Vô Hối Tây, làm lại mặt sân vận động của xã với hàng chục đoàn viên trực tiếp tham gia. Cùng với đó, Đoàn xã, Chi đoàn Thanh niên thôn Thanh Do góp công sức, kinh phí để làm sân vận động của thôn với tổng kinh phí huy động trong năm 2017 gần 70 triệu đồng. Riêng trong năm 2018, anh Việt đã cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên vận động thanh niên và nhân dân tổ chức bê tông hóa 180m đường, làm sân vận động phục vụ hoạt động vui chơi của thiếu nhi thôn Vô Hối Tây với kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Bên cạnh tham gia tích cực các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, các mô hình kinh tế, HTX, tổ hợp tác của thanh niên đã đi vào hoạt động hiệu quả, không chỉ cho chủ hộ thanh niên có thu nhập khá cao mà còn giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên và nhân dân địa phương. Tiêu biểu như HTX Thanh niên thành phố Thái Bình; mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Lê Bá Nhiệm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ); nhóm tương trợ giúp đỡ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn Thanh niên xã Thụy Hải (Thái Thụy); doanh nghiệp xay xát, chế biến, kinh doanh lương thực của anh Nguyễn Ngọc Doanh, xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ)...

Dân vận trong công tác đoàn vừa là trách nhiệm vừa là điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Vai trò của tổ chức đoàn thanh niên và nhân dân tổ chức bê tông hóa 180m đường, làm sân vận động phục vụ hoạt động vui chơi của thiếu nhi thôn Vô Hối Tây với kinh phí hơn 70 triệu đồng.

XUÂN PHƯƠNG

Phòng, tránh bạo lực, xâm hại trẻ em

Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên cả nước nói chung và tại Thái Bình nói riêng thời gian qua tuy có giảm nhưng tính chất ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, việc chủ động phòng, tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi năm trung bình tại Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. 3 năm gần đây, số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện và xử lý ở Việt Nam có giảm nhưng tỷ lệ giảm không nhiều (năm 2016 giảm 4,4% so với năm 2015; năm 2017 giảm 3% so với năm 2016). Tại Thái Bình, theo thống kê của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), trong 3 năm (2015 - 2017), toàn tỉnh có 21 trẻ em bị xâm

hại. Số vụ xâm hại có chiều hướng giảm: năm 2015 xảy ra 9 vụ, 2016 xảy ra 7 vụ, năm 2017 xảy ra 5 vụ. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh không xảy ra vụ xâm hại trẻ em. Số vụ bạo lực, xâm hại giảm, tuy nhiên, tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nạn nhân bị bạo lực, xâm hại xảy ra ở nhiều độ tuổi, đặc biệt có cả những trẻ em tuổi mầm non. Hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức. Có những vụ việc, người cao tuổi, người thân, thầy cô giáo và người có trách nhiệm chăm sóc trẻ em lại là đối tượng gây ra bạo lực, xâm hại trẻ em.

Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em báo động sự suy đồi đạo đức. Điển hình như vụ cháu N., sinh năm 2004, trú tại thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) bị đối tượng sinh năm 1957 cùng xã giết trừ đối bại vào tháng 4/2017. Ngay sau khi sự việc được tố cáo, đối tượng đã bị tạm giam và vụ việc đã được khởi tố. Điều đáng nói, trường hợp của cháu N. nhiều lần bị đối tượng giết trừ đối bại nhưng gia đình, người thân không biết sự việc. Sự việc chỉ được phát hiện khi cháu N. nói lại với cô giáo, sau đó cô giáo trình báo cơ quan chức năng và đối tượng đã bị đưa ra xử lý theo pháp luật. Trên thực tế, nhiều

vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại nhưng gia đình của nạn nhân không cung cấp thông tin, thông báo, tố giác tới các cơ quan chức năng vì e ngại lộ thông tin, ảnh hưởng đến trẻ em và gia đình; bị thủ phạm đe dọa hoặc dùng tiền để hòa giải nên rất khó khăn cho việc phát hiện và xử lý. Trước thực trạng trên, để phòng, tránh bạo lực, xâm hại trẻ em, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở, phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố cùng ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên

truyền về việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Từ đầu năm đến nay, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 1.000 cán bộ, cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người chăm sóc trẻ; 3 lớp tập huấn cho 600 học sinh THCS tại một số trường trong tỉnh. Nội dung tập trung tuyên truyền về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phát hiện trẻ em bị bạo hành, xâm hại; phòng, chống bạo lực, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Riêng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã in và cấp phát 30.000 tờ rơi, 450 khẩu hiệu, 30 pa nô tuyên truyền về bạo lực, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người và cai nghiện ma túy đến các ban, ngành, đoàn thể và 8 huyện, thành phố và các xã, thị trấn trong tỉnh. Phối hợp với 3 trường THPT tổ chức các

buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức phòng, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người cho gần 6.000 giáo viên và học sinh thành gia. Theo ông Nguyễn Công Bồi, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, việc bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại không chỉ là trách nhiệm của một

cá nhân, một gia đình hay một cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nào, mà đó là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và của cả xã hội, trong đó gia đình đóng vai trò trọng tâm. Do đó, gia đình cần phải thường xuyên quan tâm, chăm lo để các em phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, cần phải tuyên truyền

cho trẻ em biết tội phạm xâm hại trẻ em là như thế nào, để các em biết và bảo vệ mình, đồng thời khi phát hiện đối tượng có hành vi biểu hiện xâm hại trẻ em thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN CƯỜNG



Buổi sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề phòng, tránh xâm hại trẻ em tổ chức tại Trường Tiểu học thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).